

Văn hóa / Giải trí

Bản sắc Việt Giải trí Thể thao Du lịch Sống an vui Giới thiệu sách Sáng tác

"Đất nước vươn mình" mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ

Thứ Năm 23/01/2025 08:24 (GMT+7)



"Đất nước vươn mình" sẽ được NSUT Đăng Dương biểu diễn trong chương trình "Ý Đảng lòng dân" (ảnh BTC).



Nam miền Bắc

(PLVN) - Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, hai giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng Việt Nam là NSND Quốc Hưng và NSUT Đăng Dương thể hiện 3 tác phẩm: "Đất nước yêu người", "Xin rạng ngời" và "Đất nước vươn mình" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Những ca từ và giai điệu ấy mang một sức mạnh tinh thần to lớn, thể hiện khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, dân tộc Việt Nam cường thịnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

"Đất nước vươn mình" sẽ được NSUT Đăng Dương biểu diễn trong chương trình "Ý Đảng lòng dân" kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,



Phó Giám đốc Sở Phạm Hồng Phúc bền bỉ nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp Tư pháp Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên nghề THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chấp hành viên Hồ Kim Anh: Thành công với phương pháp "mưa dầm thấm lâu"



E-Paper

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, từ lâu anh đã rất chú trọng đưa chủ đề về mùa Xuân, Đảng, Bác Hồ, đất nước vào trong tác phẩm thơ, nhạc của mình. Khi Tết đến Xuân về, nhạc sĩ mong muốn thông qua các chương trình nghệ thuật, kênh âm nhạc số và báo chí truyền thông những ca khúc "Đất nước yêu người", "Xin rạng ngời" và "Đất nước vươn mình" được vang lên hùng tráng, hào sảng, thôi thúc, giục giã đôi chân và con tim của hàng triệu triệu người con nước Việt tiến lên phía trước, khát khao cống hiến.



Số 22

22/01/2025

ĐỐI TÁC



NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc "Đất nước yêu người" và "Xin rạng ngời" được NSND Quốc Hưng thể hiện. (ảnh BTC).

"Đảng đã trở thành linh hồn của dân tộc, biểu tượng đẹp vô ngần trong cảm quan, trong tim nhiều thế hệ nhạc sĩ. Cảm hứng sáng tác dạt dào đã truyền đi lửa ấm cho bao thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ thông qua các tác phẩm về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Cá nhân tôi cũng muốn đóng góp một phần sức sáng tạo, cống hiến nhỏ bé cho kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam đưa đến các thế hệ người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ" - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

Nếu như ở 2 ca khúc "Đất nước yêu người" đến "Xin rạng ngời" được NSND Quốc Hưng thể hiện với tính chất hào sảng, tự hào, ca ngợi; thì trong "Đất nước vươn mình" lại được NSUT Đăng Dương thể hiện theo tính chất hành khúc, nhạc sĩ Đức Thụy phối khí dàn dựng cùng dàn hợp xướng như những lời hiệu triệu, cổ vũ, động viên bộc lộ ý chí, quyết tâm vươn mình của dân tộc. Ca khúc với lời ca trong sáng, giai điệu vui tươi cũng là sự gửi gắm, lời thúc giục người trẻ dâng hiến tuổi xuân của mình cho Đảng, cho đất nước.

Từ "Đất nước yêu người" đến "Xin rạng ngời" và "Đất nước vươn mình", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng gửi gắm câu chuyện về âm nhạc từ "Trái tim yêu thương người cho đất nước nở hoa/ Cho niềm vui sướng trong ta..." trong "Đất nước yêu người" đến "Cháy lên màu cờ Tổ quốc/ Cháy lên rực rỡ con tim mình/ Oi đồng bào cùng thấp sáng đất nước Việt Nam" trong "Đất nước vươn mình".

Những ca từ và giai điệu ấy mang một sức mạnh tinh thần to lớn, thể hiện khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, dân tộc Việt Nam cường thịnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Khát vọng ấy là mong muốn

Bảo Châu

Từ khoá Đất nước vươn mình Mừng Đảng Mừng Xuân

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu Gửi bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC



Hàng trăm bức thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại "Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025"

(PLVN) - "Hội chữ Xuân Ất Tỵ" với hàng trăm bức thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ lớn nhỏ khác nhau, đa dạng về phong cách viết cũng như thể thức trình bày cùng với những phong cách riêng biệt xoay quanh chủ đề "Thực học".

'Biển trời quê hương' thấm đẫm tâm hồn người xứ Thanh

Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên cả nước

'Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025' - khát vọng bước vào kỷ nguyên mới

Táo quân 2025 có sự trở lại của những gương mặt quen thuộc

ĐỌC THÊM

longform ...

(PLVN)

2.025 drone light cùng chào năm mới 2025

(PLVN) - Điểm nhấn của "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025" là màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone light (thiết bị bay không người lái) kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng.

Những khúc ca mùa xuân đi cùng năm tháng

(PLVN) - Những ngày giáp Tết thật rộn ràng bởi những khúc ca xuân. Trong đó, không thể nào thiếu những ca khúc bất hủ đã đi cùng âm nhạc Việt nhiều thập kỉ. Đó không chỉ là bản hòa ca của niềm vui, tình yêu mà còn là giai điệu của những kí ức hào hùng đẹp đẽ, của niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Sắp khởi động Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam - Ánh sáng Phương Đông 2025 Ocean City

(PLVN) - Ngày 18/1 – 16/3/2025, tại Ocean City sẽ diễn ra Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025. Với 580 sự kiện, 1.000 điểm trải nghiệm ẩm thực – mua sắm trong vòng 58 ngày, đây dự kiến là Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt du khách đến vui chơi trong dịp Tết Ất Tỵ.

Giáng Sơn thực hiện giấc mơ âm nhạc âm nhạc của mình

(PLVN) - "Giấc mơ Sol" đó chính là giấc mơ của Giáng Sơn, một giấc mơ về âm nhạc, được tung hoành ngang dọc, được khám phá, được thử nghiệm, với các phong cách âm nhạc mà mình yêu thích như là Pop, dân gian đương đại, thính phòng, Jazz, Blue, thậm chí là Rock...

Thiên Ân nói gì khi phim Tết đưng độ Tiểu Vy, Kỳ Duyên?

(PLVN) - Thiên Ân không áp lực khi "Nụ hôn bạc tỷ" và "Bộ tứ báo thù" của Tiểu Vy, Kỳ Duyên cùng ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2025.

Gần 200 tác phẩm tham gia sáng tác âm nhạc "Sáng đạo trong đời"

(PLVN) - Trong suốt thời gian phát động sáng tác âm nhạc "Sáng đạo trong đời", Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm âm nhạc được sáng tác giàu cảm xúc và mang giá trị tinh thần sâu sắc. Điều này không chỉ thể hiện tài năng, tâm huyết của các tác giả mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của Phật pháp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật.

'Cánh chim đầu đàn' của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam

(PLVN) - Được biết đến là người tiên phong trong sáng tác nhạc cách mạng, nhạc sĩ - chiến sĩ Đỗ Nhuận sở hữu kho tàng những tác phẩm âm nhạc cách mạng bất hủ, sống mãi với thời gian. Ngày nay, trong các buổi hòa nhạc hay đêm nhạc tôn vinh trang sử hào hùng và chói lọi của dân tộc Việt Nam, âm nhạc của ông vẫn vang lên như ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

B.O.F gửi gắm thông điệp về Tết đoàn viên trong MV 'Tết đỉnh nóc'

(PLVN) - Tối 4/1, nhóm nhạc B.O.F hé lộ dự án pre-debut (trước khi ra mắt) dành tặng khán giả đã yêu thương và ủng hộ nhóm trong chặng hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".



Huỳnh Lập tiết lộ lý do chọn Phương Mỹ Chi đóng chính phim điện ảnh

(PLVN) – Huỳnh Lập tiết lộ, khi bắt đầu tìm kiếm nữ diễn viên chính của "Nhà gia tiên", Phương Mỹ Chi không phải là cái tên đầu tiên mà anh nghĩ tới.

MV "Đà Nẵng vẫy gọi yêu" chính thức phát hành

(PLVN) – MV "Đà Nẵng vẫy gọi yêu" chính thức phát hành vào tháng 12/2024. Đây là dự án âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Lê Minh Phương và đạo diễn Phan Ngọc Trung – được lấy cảm hứng từ ý thơ của nhà thơ Dương Quyết Thắng.

Lý do Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

(PLVN) – Theo Trưởng Ban tổ chức Phạm Kim Dung, Kiều Duy được chọn vì sở hữu hình thể cân đối, hài hòa, trí tuệ xuất sắc và đáp ứng tiêu chí của cuộc thi. Cô có tố chất cần thiết để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cuộc đời xoay vần quanh một chữ 'tình' của nhạc sĩ Y Vân

(PLVN) – Y Vân là nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam với ca khúc "Lòng mẹ". Nhạc của ông mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng, thấm đẫm tình cảm. Có lẽ những ca khúc giống như cuộc đời của ông tràn ngập tình yêu thương.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

(PLVN) – Người đẹp Cần Thơ – Nguyễn Ngọc Kiều Duy vượt qua 58 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Á hậu 1 thuộc về Đỗ Thị Phương Thanh, đến từ Thái Bình.

NSND Mai Hoa ra mắt đĩa than “Nốt trầm”

(PLVN) - “Nốt trầm” không chỉ là một phong cách âm nhạc mà còn là thương hiệu giọng hát của NSND Mai Hoa. NSND Mai Hoa thích hát những bài buồn, nhưng là buồn ánh lên tia hy vọng, ánh lên niềm lạc quan về cuộc sống chứ không phải buồn nã nể, bi ai.

"Hoa hậu Việt Nam năm 2024" góp phần nhân lên niềm tự hào dân tộc

(PLVN) - Được thiết kế chuỗi hoạt động giàu tính thực tế, đậm chất nhân văn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 sẽ góp phần nhân lên niềm tự hào dân tộc, lan tỏa lòng nhân ái và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới trong mỗi người dân đất Việt, để từ đó làm "Rạng rỡ Việt Nam".

Phim “Chị dâu” thu 50 tỷ đồng

(PLVN) - Sau khi chính thức công chiếu vào ngày 20/12, bộ phim “Chị dâu” đã chính thức cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng vào trưa 26/12.

Chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam bỏ phần diễn dạ hội

(PLVN) - Đêm chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 diễn ra vào tối 28/12 tại TP HCM là lần đầu các thí sinh không trình diễn trang phục dạ hội.



Nguyễn Mộc An dành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2024"

(PLVN) – Tối 25/12/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm, Chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Hà Nội tổ chức đã diễn ra với 15 thí sinh tranh tài. Với ca khúc "Lời ru" (sáng tác: Quang Thái) và "Mênh mang một khúc sông Hồng" (sáng tác: Phó Đức Phương), thí sinh xứ Nghệ - Nguyễn Mộc An đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Cần "luồng gió mới" cho phim truyền hình Việt Nam

(PLVN) - Sau giai đoạn thành công với các bộ phim về đề tài gia đình, phim truyền hình Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi các mô típ quen thuộc dần trở nên nhàm chán. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những tác phẩm khai thác các đề tài mới mẻ cho thấy tín hiệu đáng mừng, khẳng định sự cần thiết của một "luồng gió mới" để làm phong phú mảng phim truyền hình và đáp ứng nhu cầu khán giả hiện nay.

XEM THÊM

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 180/GP-BTTTT ngày 5/7/2024

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sĩ Vũ Hoài Nam

Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy

Trưởng Ban Thư ký tòa soạn Báo điện tử: Nguyễn Đức Trường

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: **0904 868 118**

Liên hệ quảng cáo: **0904 868 118**